



จับทวน
สวนกระแส

สุนัด กรณ์
suntouch.k@gmail.com

ทนไหวหรือ?

WN แปลกใจทำไมไม่มีเสียงเรียกร้องต้องการให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ดังกระหึ่มมาจากทุกทิศทุกทาง

ช่างเถอะ ผมยังยืนยันความเห็นส่วนตัวว่า คุณที่บิกตู เหมาะกับตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพียงตำแหน่งเดียว เพราะแค่นี้ก็ใหญ่ เบื่อเริ่มเต็ม อำนาจเหนือกว่านายกรัฐมนตรีไม่รู้ก็ทำหน้าที่ชั่วคราวจนครบชั้วคราวยังมอบอำนาจพิเศษใส่มือชนิดใหญ่กว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว

แล้วทำไมหนอ จึงใจร้ายใจดำผลักไสให้คุณที่บิกตู ต้องไปอยู่ในตำแหน่งทุกขลัง รับผิดชอบงานพิธีกรรมบริหารประเทศภายใต้การกำกับดูแลของคณะรัฐประหารที่ตัวเองเป็นหัวหน้ามิเช็บ

ดูสิครับ ยิ่งนับวันเสียงเรียกร้องยิ่งแรง ทั้งจากนายทหารร่วม คสช. อดีตนายทหารรุ่นพี่ และสมาชิกภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อีกหลายต่อหลายท่าน รวมทั้งโพลสำนักต่างๆ ก็พากันขานชื่อตามหา พล.อ. ประยุทธ์

ครับ...นาทีนี้คนที่ "กล้าไม่สนับสนุน" หายากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทร ถึงไม่เห็นด้วยก็ไม่กล้าส่งเสียงการสนับสนุนผู้มีอำนาจนั้น ถ้าเป็นการค้าเขาเรียกว่าเป็นการหาทำไรโดยไม่ต้องลงทุน มีแต่ได้กับได้ อือ

“กรุงเทพโพลล์” สสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ผลโพลออกมาว่า ประชาชนร้อยละ 81.4 สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยเหตุผลหลักคือ ประชาชนร้อยละ 80.5 เชื่อว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่สามารถพึ่งพาได้ มีเพียงร้อยละ 4.5 ที่ไม่เชื่อว่า จะพึ่งได้

หากใครครวญพิจารณาจะเห็นได้ว่า เสียงสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ ให้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้น นอกจากเชื่อมั่นในความจริงใจมุ่งมั่นว่าท่านจะนำพาประเทศให้หลุดพ้นวัฏจักรการเมืองในแบบ “สมบัติผลัดกันชื้อ” ของนักการเมือง

แต่ก็มองข้ามไม่ได้ว่า เสียงเรียกร้องเหล่านี้จำนวนไม่น้อยมุ่งหวังประโยชน์จาก พล.อ.ประยุทธ์...เช่นกัน

ครับ...ลองดูว่า หาก พล.อ.ประยุทธ์ ขานรับเสียงร้องสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าคงน่าดูชม สนช. โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี แล้วนำชื่อส่งต่อหัวหน้า คสช. และหัวหน้า คสช. นำความขึ้นทูลเกล้าฯ รอการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

แปลว่า พล.อ.ประยุทธ์ นำชื่อตัวเองขึ้นทูลเกล้าฯ ไม่เพียงแค่นั้นนะครับ การเป็นนายกรัฐมนตรีมีภารกิจต้องคบหาสื่อสารสร้างสัมพันธ์ด้านการค้า เศรษฐกิจสังคม และการเมืองกับนานาชาติรายประเทศ ต่างกับหน้าที่หัวหน้ารัฐประหารอีกโ

ยุ่งอยู่นะครับ หากผู้นำต่างประเทศ แม้กระทั่งมิตรประเทศที่เอาใจช่วยเราอยู่ในขณะนี้ จะพบปะหารือท่าน หรืออย่างเช่นมีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ผมคิดว่ามันน่าจะตะขิดตะขวงใจไม่น้อยทีเดียว ถ้าหากนายกรัฐมนตรีเป็นคนคนเดียวกับหัวหน้าคณะรัฐประหาร

ไม่เพียงแค่นั้น อย่าลืมนานายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งที่ต้องน้อมรับการวิพากษ์วิจารณ์ พร้อมรับการตรวจสอบจากสาธารณะ...

ผมถามจริงๆ เทอะครับ ทนไหวหรือ? ■